



▲ ปรึบคณะรัฐมนตรี...สื่อสะพัด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกา จ่อปรึบคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร (ซ้าย) พันแก้ว รถมช.กลาโหม แล้วดึง พล.อ.กำปมภท วุฒิชัย (กลาง) มาเสียบแทน ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (ขวา) อาจหลุดจากตำแหน่ง รบ.ค.ม.ภาค

**สะพัดจ่อปรับครม.
ดึงบิ๊กโต่ง-อาคม**

ปมร้อน'ราชภัฏดี-การบิณ' **ปชป.ระสำคึกในพรรคระอู**

ศึกใน ปชป.เดือด "วิลาศ" ยันทจริตใน กทม. มีแน่ เรื่องไหลเข้ามาเรื่อย หยัน "สุขุมพันธุ์" ไม่กล้าเผชิญหน้ากับทั้งพรรค เพราะ

ปรับกรม.

คุยตัวต่อตัวกับ “มาร์ค” ยังไม่กล้า กร้าวถ้ำ กศช. ให้ประชุมเมื่อไหร่โดนหนักแน่ ชี้ประชาชามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน กทม. ถ้าพรรคไม่ทำอะไรก็เตรียมแข่งได้ เดือนผู้ว่าฯ กทม. อย่าถือดีว่าข้าเป็นคนสำคัญ เพราะหยังเสียแล้วในพรรคมีแต่อยากให้ออกไปชนิคลุย 100 คน ไม่เอา “สุชุมพันธุ์” 98 คน “โก๋อู” หวัน ถ้าให้พรรคหนึ่งจัดประชุมพรรคอื่นจะเอาบ้างแล้วเหตุการณ์จะไม่สงบ วอนออกใจกันไปก่อน ลือสะพัด “บิ๊กคู่” จ่อปรับกรม. จากเหตุอุทยานราชภักดิ์พันพิช เติ้ง “บิ๊กโค้ง” เพราะทหารคนสนิทล่อเข้าไปมีเกี่ยวกับปัญหาจนกระแสนักกมลถามหาความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อย ๆ จับตา “บิ๊กไชย” คลัวเก้าอี้แทนเพราะเป็นคนที่นายกฯ ไว้วางใจ มีผลงานเข้าตา “อาคม” อาจโดนด้วยเหตุแก้ปัญหามาตรฐานการบินล่าช้า

ลือสะพัดถึงปรับกรม. อีก

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยกรณีที่มีการสอบสวนถึงความไม่โปร่งใสในโครงการอุทยานราชภักดิ์ ซึ่งมีการมองว่า พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช. กลาโหม อดีต ผบ.ทบ. ในฐานะประธานมูลนิธิราชภักดิ์ ต้องมีส่วนรับผิดชอบถึงแม้จะยังไม่มีการชี้มูลความผิด เพราะนายทหารคนสนิทเข้าไปดำเนินการโดยผลการจนเกิดปัญหาถูกถามถึงเบื้องสูง อีกทั้งกระแสสังคมถามหาความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องการเรียกค่าหัวคิวและรายละเอียดในการใช้จ่ายทั้งโครงการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจึงมีความคิดที่จะปรับ กรม. เร็ว ๆ นี้ อาจภายในกลางเดือนนี้หรือช่วงต้นเดือน ม.ค. ปีหน้า ซึ่งในเบื้องต้นมีสองตำแหน่ง โดยมีตำแหน่ง รมช. กลาโหม และ รมว. กม. นาคม ด้วยจากกรณีองค์กรการบินพลเรือน สหรัฐอเมริกา ลดเกรดมาตรฐานการบินของประเทศไทยทำให้นายกรัฐมนตรีไม่พอใจ และได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจทันทีเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งระหว่างนั้นนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว. กม. นาคม ได้ถูกนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าที่ทีมเศรษฐกิจสั่งให้เร่งไปจัดการปัญหาโดยเร็ว หากแก้ไม่ได้ก็จะถูกเปลี่ยนตัวโดยจะนำบุคคลที่ใกล้ชิดกับทีมงานด้านเศรษฐกิจของนายสมคิดที่มีประสบการณ์ และมีความเป็นมืออาชีพมาทำหน้าที่แทน

เพราะปัญหาดังกล่าวทางการสหรัฐได้แจ้งมาเป็นระยะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยปรับมาตรฐานการบินระหว่างประเทศตั้งแต่เกิดเหตุก่อการร้ายลสมตีกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐ เมื่อปี 2544

ทจจริตกรม. โหลมาเรื่อย ๆ

อีกเรื่องหนึ่ง นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า หาก กศช. อนุญาตให้พรรคประชาธิปัตย์เปิดประชุมพรรคได้ต้นในฐานะที่เป็นผู้เสนอให้มีการตรวจสอบผู้ว่าฯ กทม. ก็ไม่แน่ใจว่า ม.ร.ว.สุชุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. จะมาประชุมด้วยหรือไม่ เพราะขนาดนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เขิญมาพบยังไม่มาเลย ถ้ามาประชุมก็ต้องเผชิญกับทั้งพรรค โดนหนักแน่ และตั้งแต่ตนแถลงเรื่องทจจริตใน กทม. ออกไป หัวหน้าพรรคก็พยายามประสานติดต่อกับผู้ว่าฯ กทม. แต่ผู้ว่าฯ กทม. กลับไม่ให้พบและไม่รับโทรศัพท์ จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการติดต่อกัน หากพรรคสามารถประชุมได้ก็ต้องพูดกันว่า การบริหารขณะนี้นับพร่องอย่างไร เพราะประชาชนและข้าราชการวิจารณ์กันหาก ม.ร.ว.สุชุมพันธุ์ มาพบหัวหน้าพรรคตั้งแต่แรก ก็คงไม่ต้องไปขออนุญาต กศช. อย่างนี้ ส่วนจะถึงขั้นมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ แต่เขาถือดีว่า “ข้าเป็นคนสำคัญ”

“ยืนยันได้ว่าใน กทม. มีการทจจริตแน่นอน จะโยงไปถึงใครบ้างก็ต้องตรวจสอบ เพราะเรื่องต่าง ๆ บอกเลยว่าโหลมาเรื่อย ๆ เมื่อมีการประชุมก็จะเปิดฉากด้วยเรื่องของสำนักงานการศึกษา กทม. ซึ่งมีข้อมูลเข้ามาแล้ว” นายวิลาศ กล่าว